

chứng minh tài chính du học pháp

Trước hết, chứng minh tài chính là thủ tục bắt buộc nếu bạn muốn thành công trong việc làm hồ sơ du học Pháp của mình. Việc này chỉ với mục đích để Đại sứ quán chắc chắn rằng bạn có đủ điều kiện để chi trả cho quá trình học tập của bạn ở Pháp. Lí do thứ hai là hiện nay học sinh du học Pháp khá đông cộng với tình trạng di cư bất hợp Pháp ở một số nước Châu Âu đang có xu hướng tăng lên. Và để đảm bảo quyền lợi, cơ hội việc làm, an ninh đời sống cho sinh viên của chính nước họ, Pháp yêu cầu sinh viên các nước khác buộc phải chứng minh khả năng tài chính của họ vào khoảng 7400 euros. Đây là con số khá lớn đối với sinh viên Việt Nam. Và chính vì lí do đó mà một số bạn vẫn còn e ngại rằng mình có thể đi du học hay không?

Chứng minh tài chính du học Pháp 2016 dễ dàng tại Việt Pháp Á Âu

Đừng để vấn đề tài chính làm cản trở ước mơ du học Pháp của bạn

Chứng minh tài chính như thế nào ?

Bạn có thể lập một tài khoản tại ngân hàng thanh toán quốc tế bằng VND trong đó số dư tài khoản khoảng 7400 euros. Sau đó bạn xin giấy xác nhận của ngân hàng về số tiền bạn đã gửi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Chứng minh tài chính du học Pháp 2016 dễ dàng tại Việt Pháp Á Âu

Chứng minh tài chính du học Pháp

Tuy nhiên với những bạn không có đủ số tiền 7400 euros thì sao ?

Việt Pháp Á Âu sẽ giúp bạn chứng minh tài chính. Bạn không cần lo lắng về số tiền quá lớn đó. Cũng không mất nhiều thời gian đến ngân hàng. Bạn chỉ cần chuẩn bị những giấy tờ sau :

– Giấy photo chứng minh thư nhân dân

– Bản sao sổ hộ khẩu thường trú.

Nguồn:

<https://achau.net/dich-vu-chung-minh-tai-chinh-du-hoc-phap-tron-goi-chung-minh-tai-chinh-xin-visa-du-hoc-don-gian/>

điền đơn xin visa hàn quốc 5 năm

Hướng dẫn điền mẫu đơn xin visa Hàn Quốc bằng tiếng Việt Đến Hàn Quốc để chiêm ngưỡng những danh lam thắng cảnh nổi tiếng hay thưởng thức nền ẩm thực đặc sắc đang là lựa chọn của nhiều du khách. Tuy vậy, trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, đương đơn phải thực hiện điền tờ khai xin visa bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn – trở ngại đối với nhiều người. Vì vậy, trong bài viết dưới đây, Vietnam Booking sẽ hướng dẫn bạn điền mẫu đơn xin visa Hàn Quốc bằng tiếng Việt một cách cụ thể nhất.

*Lưu ý chung:

Để có được visa đến với “xứ sở kim chi”, một bộ hồ sơ chuẩn xác là ưu tiên hàng đầu mà bạn cần hướng tới. Trong số các loại giấy tờ đó, đơn xin visa có lẽ chính là tài liệu đầu tiên mà nhân viên lãnh sự nhìn vào. Đó chính là bản tóm tắt sơ lược về bản thân, công việc, thành phần gia đình, chuyến đi sang Hàn của bạn.

Vì vậy, việc điền tờ khai xin visa Hàn Quốc đầy đủ, chi tiết và chính xác là điều đặc biệt quan trọng góp phần giúp hồ sơ của bạn đạt được tỷ lệ đỗ cao hơn đó.

Mọi thông tin trong đơn xin visa phải được khai bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh và phải khớp với những thông tin trong bộ hồ sơ mà bạn cung cấp cho phía Đại sứ quán Hàn Quốc. Ngoài ra, khi điền tờ khai xin visa, bạn nên chú ý viết thật cẩn thận, không gạch xóa, chữ rõ ràng, dễ đọc để gây được thiện cảm tốt nhất với nhân viên lãnh sự. Nếu bạn vẫn còn băn khoăn và lo lắng khi điền tờ khai xin visa Hàn Quốc, hãy liên hệ ngay với Vietnam Booking qua hotline: 1900 3498 để được tư vấn miễn phí nhé! Nguồn:

<https://achau.net/huong-dan-dien-don-xin-visa-han-quoc-5-nam-moi-nhat-nam-2022/>

visa c4 hàn quốc

Đạo gần đây cư dân đang xô xáo với làn sóng nhập cư, lao động Hàn Quốc thời vụ hay Visa C4. Visa C4 hay còn gọi là visa lao động ngắn hạn. Người sở hữu được visa C4 sẽ nhập cư vào Hàn Quốc và lao động trong 90 ngày, sau khi hết 90 ngày thì quay về Việt Nam và nhập cư trở lại nếu muốn, Visa C4 không giới hạn lượt nhập cảnh. Đến nay, visa C4 từ 90 ngày đã được nâng lên đến 120 ngày.

Đối với loại visa này, điều kiện để cấp visa C4 áp dụng cho các trường hợp sau: – Công ty bảo lãnh:

Nghệ sĩ: Đi hát, vẽ tranh, tham gia biểu diễn,...

Làm việc liên quan đến nghệ thuật.

Đi theo đoàn nghệ thuật.

Được mời diễn thuyết tại Hàn Quốc.

Bạn được mời đi giảng dạy ngắn hạn tại Hàn Quốc.

Bạn được một công ty Hàn Quốc mời sang làm việc ngắn ngày.

Bạn làm trong lĩnh vực IT, công nghệ Nano, vật liệu tiên tiến, thiết bị điện tử,...

– Người thân (người có cùng sổ hộ khẩu) bảo lãnh:

Có người thân đang làm việc tại Hàn với diện visa E7.

Có người thân đang du học hệ trên đại học.

Có người thân theo diện kết hôn hoặc người bảo lãnh.

Nguồn:

<https://achau.net/visa-lao-dong-thoi-vu-c4-la-gi-cach-xin-visa-c4-han-quoc-nhanh-chong-don-gia-n-2022/>

Website: Á Châu Visa